

## คำประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นประจำปี 2560

นางสาว จันทนา ตั้งทรงวุฒิ

เจ้าหน้าที่ประจำแผนกวิศวกรรมระบบฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเห็นว่า นางสาวจันทนา ตั้งทรงวุฒิ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มีความดีเด่นในงานที่รับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วยงานด้านการดูแลระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) และจัดหาวิธีการใช้เครื่องมือที่สะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ทบทวนบทเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังนำระบบ Moodle ซึ่งเป็น Open Source Software มาใช้เป็นระบบการตรวจสอบออนไลน์ของนักศึกษาใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความต้องการเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย โดยหลังจากที่นักศึกษาได้ทำการสมัครสอบแล้ว สามารถที่จะเข้าทำแบบทดสอบและรู้ผลสอบทันที นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการให้บริการสร้างแบบสอบถามออนไลน์จาก Freeware ซอฟต์แวร์ เช่น Lime Survey หรือ Google Forms ที่ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วในทุกสถานที่ และทุกเวลาผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ลดการใช้กระดาษในการแจกแบบสอบถาม และสามารถที่จะนำข้อมูลมาสรุปผลแบบสอบถามได้อย่างรวดเร็ว

นางสาวจันทนา ตั้งทรงวุฒิ ได้ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นระยะเวลา 20 ปี 6 เดือน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ แผนกวิศวกรรมระบบ ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นางสาวจันทนา ตั้งทรงวุฒิ เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการ การเรียนการสอน (Learning Management System) ระบบการตรวจสอบวัดผลออนไลน์ การจัดการเอกสารออนไลน์ (E-Document Management) และระบบการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ หรือการบริการสนับสนุนข้อมูลด้านอื่นๆ ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวจันทนา ตั้งทรงวุฒิ ยังเป็นผู้ใฝ่รู้ที่พัฒนาความรู้ของตัวเอง วิเคราะห์ศาสตร์ศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะมาประยุกต์ใช้กับงานประจำเพื่อพัฒนาการให้บริการที่รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะนำความรู้นั้นมาถ่ายทอดแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ แนะนำการใช้เครื่องมือที่มีการพัฒนาตามเวอร์ชันเพื่อให้ระบบบริหารจัดการ การเรียนการสอน (LMS) ทันต่อเทคโนโลยี ปัจจุบัน แก่อาจารย์ผู้ใช้ให้รู้สึกสะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น รวมถึงการจัดอบรมแอปพลิเคชันพื้นฐาน เช่น MS Excel 2007, Google Apps ที่จำเป็นต่อการทำงานเอกสารของบุคลากรให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ QT1 ของสำนักงานฯ นับได้ว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ เสียสละให้กับมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงพิจารณาอนุมัติให้ได้รับรางวัล Staff of the Year Award ประจำปี 2560

